

ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

โครงการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO/IEC 17065:2012 Introduction and Internal Auditor Course) ตามระบบ
คุณภาพหน่วยรับรองตามระบบ ISO/IEC 17065

ในระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
1	นางสาวณณชิตรา อารยยุติการต์	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
2	นางสาวสุภมาศ โชคดี	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
3	นายพุทธ ส่องแสงจินดา	ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
4	นางรัชฎา ขาวหนูนา	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
5	นางกฤษณา จันทร์แก้ว	นักวิชาการประมงชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
6	นายประพัทธ์พงศ์ เพชรรัตน์	นักวิชาการประมงชำนาญการ	ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7	นายสมเดช คงศรีนวล	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
8	นายจักรพงศ์ แก้วเจริญ	เจ้าหน้าที่ประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
9	นายชูศักดิ์ วุฒิพงศ์	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
10	นางสาวพิลาดา บุษยยะ	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี)
11	นางปิยาลัย เหมทานนท์	นักวิชาการประมงชำนาญการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช
12	นางสาวนันทนา นิลยงค์	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช
13	นางขวัญทนา อองอาจ	เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน	ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช
14	นายวันดี สิทธิศักดิ์	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช
15	นางสาวณัฐธินันท์ สุวรรณศรี	เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช
16	นายกชกิต บัณฑิต	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี)
17	นางสาวฉัตรมณี มากพิชัย	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี)
18	นางสาวจตุพร นาคทองดี	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี)
19	นางภรพรพรรณ ฉัตรภูมิ	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม
20	นายนราธิป ศรีแก้ว	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม
21	นายจากรวัฒน์ เหลืองทอง	เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)	สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม
22	นางสาวปานณณ์ ปรีชาศิลป์	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม
23	นายภูษงค์ มีรักษา	เจ้าหน้าที่ประมง (พนักงานราชการ)	สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม
24	นายไกรฤกษ์ เชื้อเพ็ชิ่ง	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝั่งตรัง
25	นายวรารุท ทองสง	เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝั่งตรัง
26	นายวัลลภ ทิมดี	นักวิชาการประมงชำนาญการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)
27	นายอัศวิน ชนะพาห์	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)
28	นางสาวอิสยาภรณ์ ชนะพาห์	เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)
29	นางสาวณัฐธยาน์ พรหมอยู่	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)
30	นางสาวธนาภรณ์ มั่งสังข์	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา
31	นางอณิษฐา สุธรรมมา	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา
32	นางสาวปริดา จันทร์ทอง	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
33	นางเสาวคนธ์ รุ่งเรือง	นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)
34	นางสาวนิประภา สมศิริ	นักวิทยาศาสตร์ (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)
35	นางสาวสุภาพร เณรตาก้อง	เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงใหม่)
36	นางสาวสุวิมล วันดี	นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงใหม่)
37	นายศุภรัตน์ ชันงาม	นักวิชาการประมงปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร)
38	นางนัฐภรณ์ ดวงสมร	พนักงานผู้ช่วยประมง (พนักงานราชการ)	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ
39	นางวาลุภา กฤตริชต์นันท์	นักวิชาการประมงชำนาญการ	ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปากบารา
40	นางสาวกมลชนก เสนสิงห์	นักวิชาการประมง	ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปากบารา